
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป  2561 

วันที่  26  กันยายน   2561 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น. 

รายชื่อผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1.นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.นายภราดร  อุดมการณเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (1) 

3.นายชํานาญ   เหลืองบํารงุรักษ  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (2)  

4.นายวิทูร       เจริญชัยฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

5.นายณรงค    พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

6.ด.ต.ธงชัย    วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

7. นายสุรจิต   บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

8. นายวิโรจน  กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

9.นายเผชิญ  พวงสมบัต ิ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

10.นายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกลุ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

11.นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

12. นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

13. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอลาดยาว 

14. นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

15.นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอลาดยาว 

16.นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

17. ร.ต.ต.วรจําเริญ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

18.นายสมบูรณ    สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมแสง 

19.นายสมศักดิ์  แจมฟา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

20.นางธนิดา    ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

21.นางบญุลือ   สงเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

22.นายวรศักดิ์   น่ิมดิษฐ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

23.นายยงยุทธ   สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟา 

24.นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเกาเลี้ยว 

25.นายชวฤทธิ์     วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมเปน 
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 ฝายบรหิาร 

1. นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2. นายพงศพล   แสนนอก  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

3. นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

4. นางบุณยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

5. นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

6. นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง 

7.นางสาวอราม   วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8.นายสันติ    จันทรเผิบ   ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย    

9.นางสริิพร    บริรักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

10.นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   

11.นางนจัวนันท  พรีะญาอานนท  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

12. นายอภิรกัษ   อุนใจ   ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหนาฝายการประชุม 

2.นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3. นางไพลนิ    โชตริัตน   หัวหนาฝายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

4.นายปโยรส  ปุญฤทธ์ิ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ   

5.นายณัฐพงษ   คลายทวม  บก.ขาวสยาม  

6.นางสาวแพรภัทรา   จุติเดชาโชติ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 

7.นางสาวสุกัญญา   อยูสิงห  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

8.นางสาวจอมสุณิสา   คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

9.นางธนัญ    วรรณฤกษ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

10.นางสาวอาภาพร   ชํานาญหมอ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

11.นางสาวสุพิชญา  กุลนาพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

12.นางอุบล   เติมประยูร  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

13. นางจันทนา  ผดุงจิตต  หัวหนาฝายการเงิน 

14. นางพันธุวดี  เฟองจันทร  เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

15.นางสาวสมาพร   ฉุนฉ่ํา  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

16.นางวรรณเพ็ญ   เถกิงเดชศักด  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   

17.นางสุนันท ดิษสวรรค  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

18.นางนันทวัน  หรรษสุข  หัวหนาฝายบัญชี 
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19.นางสาววิภาวี  วิระสันติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

ผูลาประชุม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
1.นายกวี    อศัวรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

2.นายนพดล  สันตภิาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

3.นายสมชาย ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

4.นายเกรียงรบ   หนูคํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอชุมตาบง 

5.นายขาว        พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

6.นายธีรพันธ   ศรีคชไกร   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 
7.นายสุรวิทย   ฤทธิฉ์่ํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอไพศาลี 

  

ผูขาดประชุม 

นายนัยศาลิน   ถนอมมิตรวัฒนา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอโกรกพระ 

     

 ผูไมมาประชุม 

1. นางกาญจนา   ไชยพรหม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

2. จาเอกเอกราช   กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

 

 

 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 4   ประจําป 2561  พรอมแลว ทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไป

ขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคะ เรียนเชิญคะ

ประกาศสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง เรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 

ประจําป 2561 ดวยมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ที่จะตองใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป 

พุทธศักราช 2561 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันอนุมัติเวลาขยายเบิก

จายเงินงบประมาณประจําป งบประมาณพุทธศักราช 2560 และ

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห ง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  4 ) พุทธศักราช 2552 จึงเรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 

2561 ตั้งแตวันที่  26 กันยายน  พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 2 

ตุลาคม พุทธศักราช 2561 มีกําหนดสมัยประชุม 7 วัน จึงประกาศ

มาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน  2561   

นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทําหนาที่ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

4 ประจําป 2561 และขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
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นางจิตรา  หมีทอง   -  คะ เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ทานรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานรองปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด ทานหัวหนาสวนราชการ และทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ  

การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4   ประจําป 2561 ในวันนี้เปนการประชุมเพื่อ

พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 

และอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 2560และ 

เรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค   

เปนความจําเปนและเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป 2561  ณ บัดนี้ คะ 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1 คะ เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นางจิตรา   หมีทอง   - ไมมีนะคะ  

ประธานสภา อบจ.นว.  

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 2 

 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3   ประจําป 2561  

ในวันที่  14  กันยายน  2561  

 

นางจิตรา   หมีทอง   -  ขอเชิญทานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  -  เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว เมื่อวันที่  17  กันยายน  2561  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ซึง่ประกอบดวย นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  

 นายเผชิญ    พวงสมบัติ    นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  

 นายชํานาญ   เหลืองบํารุง รักษ  และนางธนิดา ศกุนรักษ  
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ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ประจําป 2561 

เมื่อวันที่  14 กันยายน 2561 ซึ่งจากการตรวจรายงานการ 

ประชุมและไดฟงจากเครือ่งบันทกึเสยีงแลว ปรากฏวารายงานการประชมุ

ดังกลาว ถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณา 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ไดตรวจบันทกึ 

ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเมื่อครัง้ที่แลว มีสมาชิกทานใดทีจ่ะขอแกไขใน

รายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียนเชิญคะ คะ ไมมีนะคะ ถือวาที่

ประชุมรับรองรายงานการประชุมผานนะคะ 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3 

 

ระเบียบวาระที่ 3    ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ของกองชาง จํานวน 1 

โครงการ เปนเงิน  2,000,000.-บาท  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ  

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนเสนอญัตต ิ
นายก อบจ.นว. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 9 ตําบลหนองยาว 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เปนเงิน 2,000,000 บาท  
(สองลานบาทถวน)  

    เหตุผล 
เนื่องจากโครงการดังกลาวขางตน อยูระหวางดําเนินการเรียกผูรับจาง 
เขามาทําสัญญาเปนครั้งที่ 2 และคาดวาจะไมสามารถดําเนินการ 
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดทันภายในปประมาณ พ.ศ.2561 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก 
กําหนดแนวปฏิบัติไววา ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 
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สิ่งกอสราง   ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน
นั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน
ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  ดังนั้น จึงเสนอญัตติน้ีมา 
เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด ในการกันเงิน กรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน  โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา หมูที่ 9 ตําบลหนองยาว 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เปนเงิน 2,000,000 บาท  
(สองลานบาทถวน) เพื่อนําไปจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ภายในเดือนกันยายน 2562) ตอไป (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ ถาไมมี 
ประธานสภา อบจ.นว. ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม 25 ทานคะ 

ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญตัตินี้นะคะ กรุณายก
มือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผล
คะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 3 

องคประชุม จํานวน   25 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    23    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  กรณียงัมิไดกอหนี้ผกูพัน กองชาง จํานวน  
     1 โครงการ เปนเงิน  2,000,000.-บาท 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 4 

 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองชาง จํานวน 11 

โครงการ รวมเปนเงิน 11,804,050.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่

นายกฯ คะ  
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนเสนอ 

นายก อบจ.นว. ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 กรณียังมิไดหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2560 กรณีกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน 
หมวดรายจ ายคาที่ ดินและสิ่ งกอสร าง  เพื่ อนํ าไปเบิกจ ายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 11 โครงการ รวมเปนเงิน 
11,804,050 บาท (สิบเอ็ดลานแปดแสนสี่พันหาสิบบาทถวน) ดังนี้ 
1. คาขุดลอกคลอง หมูที่ 15 ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค  เช่ือมตอ ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
จํานวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งลานหาหมื่นบาทถวน)   

    2. คาขุดลอกคลอง หมูที่ 2 ตําบลโคกเดื่อ เชื่อมตอ ตําบลวงัน้ําลัด 
 อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวนเงิน  740,000 บาท  
(เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน)                       
3. คาขุดลอกคลอง หมูที่ 8,3 ตําบลเขาชนกัน เชื่อมตอ ตําบลวังซาน 
อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค  จํานวนเงิน  1,000,000 บาท 
(หนึ่งลานบาทถวน)    

                    4. คาขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 6 ตําบลแมเลย  
   อําเภอแมวงก เชื่อมตอ ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัด 
   นครสวรรค จํานวนเงิน 1,362,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่น 
   สองพันบาทถวน) 

                       5. คาขุดลอกคลองพรอมดาดคอนกรีต หมูที่ 2 ตําบลเกาเลี้ยว เชื่อมตอ 
ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2) จํานวน
เงิน 1,618,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) 

                       6. คากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 8 ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก  
เชื่อมตอ ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวนเงิน 
1,437,700 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)
7. คากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี 
เชื่อมตอ ตําบลทํานบ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวนเงิน 
1,405,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหาพันบาทถวน)            
8. คาขุดลอกคลอง หมูที่ 6 ตําบลพนมเศษ เชื่อมตอ ตําบลวังใหญ 
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวนเงิน 468,350 บาท  
(สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามรอยหาสิบบาทถวน)            
9. คาขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 10,11 ตําบล 
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ศาลเจาไกตอ เชื่อมตอ ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค จํานวนเงิน 975,000 บาท (เกาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)      

                        10. คาขุดลอกคลองพรอมกอสรางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. หมูที่ 5 ตําบล 
พุนกยูง อําเภอ  ตากฟา เชื่อมตอ ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค จํานวนเงิน 999,000 บาท (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)              
11. คากอสรางอาคารพรอมอุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการของศูนย
บริหารจัดการน้ําจังหวัดนครสวรรค จํานวนเงิน 749,000 บาท  
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน)  

เหตุผล 
     โครงการดังกลาว ไดรับอนุมัติใหกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

จากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และในปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการกอ
หนี้ผูกพัน แตอยูระหวางดําเนินงานของผูรับจาง และคาดวาจะไม
สามารถเบิกจายเงินไดเสร็จทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จําเปนตองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปอีก ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดนครสวรรค พิจารณาแลว เห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค มีเหตุผลและความจําเปนจึงอนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548  
ขอ 59 วรรคสอง ตามนัยหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ที่ นว 0023.5/21646 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2561 และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
นําเสนอขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ตอไป ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   ในการขยายเวลาเบิก
จายเงิน จํานวน 11 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,804,050 บาท 
(สิบเอ็ดลานแปดแสนสี่พันหาสิบบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ภายในเดือนกันยายน 2562) ตาม
หลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้นะคะก็เปนการขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประธานสภา อบจ.นว. ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 11 โครงการ เปนเงิน 

11,804,050.-บาท  มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมคะ 
ถาไมม ีขอองคประชุมดวยคะ  ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม 25 
ทานคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ 
ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 4 

องคประชุม จํานวน   25 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    23    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองชาง จํานวน 11 โครงการ รวม
เปนเงิน 11,804,050.-บาท 
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  5 

 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2560 กองชาง จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงิน  

3,904,000.-บาท  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนเสนอ 

นายก อบจ.นว.  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 กรณีกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ 2560 กรณีกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน  
   หมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อนําไปเบิกจายในปงบประมาณ  

 พ.ศ.2562 จํานวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 3,904,000 บาท  
 (สามลานเกาแสนสี่พันบาทถวน) ดังนี้ 

1. กอสรางอาคารสํานักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 2,424,000 บาท 
(สองลานสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน)  
2. ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น  
นว.ถ.1-0071  หมูที่  5 - หมูที่  8 ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา 
เชื่อมตอ ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 
1,480,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนแปดหมื่นบาทถวน)   

เหตุผล 
     โครงการดังกลาว ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

จากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และในปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการกอ
หนี้ผูกพัน แตอยูระหวางดําเนินงานของผูรับจาง และคาดวาจะไม
สามารถเบิกจายเงิน ไดเสร็จทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 
จําเปนตองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปอีก ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดนครสวรรค พิจารณาแลว เห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค มีเหตุผลและความจําเปนจึงอนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548  
ขอ 59 วรรคสอง ตามนัยหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ที่ นว 0023.5/21647 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2561 และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
นําเสนอขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ดังนั้น  จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   ในการขยายเวลาเบิกจายเงิน 
จํานวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 3,904,000 บาท (สามลานเกา
แสนสี่พันบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ภายในเดือนกันยายน 2562)  ตามหลักการและเหตุผลดังกลาว
ขางตน (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

 
นางจิตรา    หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมี 
ปรานสภา อบจ.นว.  ขอองคประชุมดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม 24 ทานคะ  

ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญตัตินี้นะคะ กรุณายก
มือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผล
คะแนนดวยคะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 5 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  กองชาง จํานวน  2  โครงการ  
รวมเปนเงิน 3,904,000.-บาท 
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  6   

 
ระเบียบวาระที่  6    -  เรื่องอื่นๆ   
 
นางจิตรา   หมีทอง   - กอนอื่นตองขอเรียนเชิญทานรองประธานทั้งสองทานนะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. เชิญคะ ก็เปนการประชุมนะคะซึ่งมีวาระ ที่มีวาระนอยนะคะ วันนี้ทาน

รองประธานสภาฯ จะมีอะไรพูดคุยกับทางทานสมาชิก เนื่องจากวาเรา
อยูกันมาครบ นี่ก็สิ้นปงบประมาณแลว หนึ่งปที่เราทํางบประมาณ  
ทํากิจกรรมรวมกันมานะคะ เผื่อวาทางสมาชิกฯ มีอะไร หรือวาทางทาน
รองฯ ทั้งสองทานที่ไดมาเปนตัวแทนสภา เผื่อที่จะไดพูดคุยในวาระอื่นๆ 
นะคะ เพื่อเปนขอเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ  นะคะ ก็เด๋ียวเรียนเชิญทาน
รองประธานฯ คนที่หน่ึง กอนนะคะ เชิญคะ 

 
นายภราดร  อุดมการเกษตร  - เรียน ทานประธานสภาฯ ทานปลัดฯ ครับ แลวก็เพื่อนๆ สมาชิกทุกทาน 
รองประธานสภา อบจ. (1) งานของ อบจ. ที่กระทบในเขตพื้นที่ของผม เกี่ยวกับเรื่องโครงสราง

พื้นฐาน ที่วาเคยมายื่นซองที่ อบจ. ไมทราบวาไปถึงไหนแลว 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที ่ และสําหรับผูละทิ้งงานนะครับ ตอนนี้อยูกระบวนการที่เราจะปรับ 
นายก อบจ.นว.    เขาหมด ยึดเงินประกันเขาหมด แลวเราก็จะฟองเขาและก็แจงไปจังหวัด  
 เปนผูละทิ้งงาน บริษัทศรีวรดา ก็ตองแจงละทิ้งงานเลย ถาเรียกมาแลว

ไมมา รูสึกเขาจะมาแค  2 โครงการ  คือพูดงายๆ เจาของบริษัทเขาถูก
จําคุกอยูนะครับ เลยทําไมได ก็แจงเปนผูละทิ้งงานหมดแลว 

 
 
 
 
 



- 13 - 
 
นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิริ - เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมบูรณ สุวรรณโสภณศิริ 
ส.อบจ.นว. อําเภอชุมแสง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมแสง เขต

เดียวกับวาที่ ส.ส. จะเรียนทานประธานสภาฯ วา ขณะนี้ทานรอง
ประธานสภาฯ ไดถามลักษณะอยางนี้ควรจะถามในนามสมาชิกสภา
องคการบรหิารสวนจังหวัด ไมใชถามในนามขึ้นไปเปนรองประธานสภาฯ 

 ถูกไหมครับ ถาถามลักษณะนี้ใหลงมาถามขางลาง ถาทําหนาที่รอง
ประธานสภาฯ ตองทําหนาที่อีกอยาง นะครับ กราบเรียนทาน
ประธานสภาที่เคารพครับ ผมเคยเปนประธานสภาฯ  เกา  

 
นางจิตรา   หมีทอง - คะ ก็ตองขอขอบคุณ นะคะ ทานสมบูรณ สุวรรณโสภณศิริ  
ประธานสภา อบจ.นว. ทานสมาชิกเขตอําเภอชุมแสง คะเมื่อสักครูนี้ที่ใหทานรองประธานฯ  

พูดนะคะ คือประธานนั่งอยูตรงนี้เปนผูดําเนินรายการคะ แตเพียงแตวา
ใหแสดงตนและก็ทางทานรอง ที่ใหพูดใหพูดในฐานะสมาชิกคะเพราะวา
ประธานยังอยูในวาระการประชุมนะคะ ตองขออภัยที่ไมไดบอกลวงหนา
กอนคะก็ไมมีสาระอะไรนะคะ ก็เปนการพูดคุยทีเ่ปนการเสนอแนะกัน
เปนเรื่องปกติคะ ทานสมาชิกดานลางมีอะไรทีจ่ะสอบถามไหมคะเดี๋ยว
จะใหทานรอง ขออนุญาตใหทานรองทานทีส่องพูดในนามสมาชิกนะคะ 
เพราะประธานยังอยูในที่ประชุมอยูนะคะ 

 
นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ  - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
รองประธานสภา อบจ. (2) ทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ นะครับ ทานสมาชิกฯ ทุกทาน นะครับ 

ผมขอพูดในนามของรองประธานสภาฯ  คนที่สองละกันนะครับ วา
ความรูสึกนะครับ ที่ซึ่งวันนี้เปนสมัยประชุมสุดทาย ของสมัยนี้แลว 
หลังจากที่เราไดประชุมรวมกันตั้งแตวาระแรกๆ มา ตั้งแตการเริ่มทํา
ขอบัญญัติก็ดี ทํารางขอบัญญัติก็ดี จนผานพนไปดวยดีแลว วันนี้ตอง
ขอขอบคุณ ในนามของรองประธานสภาฯ  นะครับ ทําหนาที่รวมกับ
ประธานสภาฯ  นะครับ ก็ชื่นชมทานสมาชิกทุกทาน นะครับที่ใหความ
รวมมือกับสภามาเปนอยางดีโดยตลอด จนจบสมัยแลว นะครับ 
ก็ยังมีบางเรื่องนะครับที่เรายังไมคอยเขาใจกัน ที่เราพูดคุยกันเมื่อครั้ง
ที่แลว ผมขออนุญาตทาวความกลับไปนิดหนึ่งในเรือ่งของการลา ก็เปน
วาเดี๋ยวมีการประชุมสมัยประชุมครั้งตอไป ในการประชุม ในการที่เรา
จะขาดประชุม หรือวาจะลาก็อยางที่บอกนะครับ ขอใหแจงมาทาง
เลขานุการสภาฯ  ก็ดี หรือวาแจงมาทางประธานสภาฯ โดยตรงเลยก็ดี 
ทางเจาหนาที่จะไดทําสวนของใบลาเตรียมไวใหพวกเรานะครับ  
ก็หลายๆ คนไมเขาใจวาขาดแลวเดี๋ยวมาลายอนหลัง เอาเปนวาเรามา
เริ่มคุยกันใหมตั้งแตครั้งที่แลวแลว ทําตามขอตกลงตามนั้น ครับก็ตอง
ขอขอบคุณทุกๆทาน นะครับ ที่ใหความรวมมือมาดวยดี ความรูสึก 
ก็คงเทานี้นะครับ ช่ืนชมสมาชิกทุกทานครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   คะ ขออนุญาตนะคะในเรื่องการลา ทางเลขานุการสภาฯ ก็ไดแจงทาง 
ประธานสภา อบจ.นว.   ทานสมาชิกไปแลววาขบวนการที่ถูกตองนะคะ วาควรจะทําอยางไร 

คะในวันนี้เองเชนเดียวกันนะคะ อยางเชนทานรองประธานไดแจงไป
แลวก็ทั้งรองประธานฯ คนที่หนึ่ง คนที่สอง นะคะในวันนี้ในฐานะ 
ที่ทานก็ไดทําหนาที่เปนรองฯ ทั้งสองทานก็ไดมีความประสงครวมกัน 
ที่จะตองประชุมกันอยางมีระเบียบและก็ในเรื่องของการลาก็เขาสู
ระบบนะคะ ใหมาเซ็นใบลา สงใบลากับทางฝายเลขานุการสภาฯ ใน
วันนี้เองจะมีการลาทั้งหมด  7 ทาน  ขาด 1 ทาน ที่ไดเสนอใบลาแลว
ก็ทางเลขานุการสภาฯ กับทานประธานฯ ไดเซ็นใหเรียบรอยแลว อันนี้ 
เปนกรณีที่ทานรองประธานไดแจงไป แลวก็ไดหารือกันแลวก็ไดแจง
ทางทานสมาชิกฯ ไมมีการไปเซ็นกันที่หลังไมมีมาโดยตลอดนะคะ เรา
ก็จะเซ็นใหตามระเบียบที่ถูกตองมาโดยตลอดนะคะ และก็แจงในที่
ประชุม ตอนนี้องคประชุมสภาของเราก็จะมีทั้งหมด 33 ทาน วันนี้มา 
25 ทาน  ลา 7 ทาน และ ขาด  1  ทาน คะ ก็เปนที่ทราบนะคะ 
แจงใหที่ประชุมเพื่อทราบคะมีสมาชิกทานอื่นๆ ไหมคะ เชิญคะ 

 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ผม นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค อําเภอเมืองฯ นะครับ กอนอื่นก็ตองขอขอบคุณทาน
ประธานสภาฯ  ที่เปดโอกาสใหทานรองทั้งสองขึ้นปรากฏตัว ครับ 
จริงๆแลวในสวนตัวผมอยากให ทานรองทั้งสองขึ้นไปบอยๆ นะครับ  

 เพราะวาบางครั้งก็เห็นใจทานประธานที่วามันมีญัตติเยอะ นะครับ จะ
ไดข้ึนไปชวยแบงเบานะครับ อันนี้ขอแรกก็ตองฝากขอบคุณกอนนะครับ  

 ขอที่สองก็ตองฝากเรียนทานประธานฯ ถึงฝายบริหารนะครับ ผมเคย
อภิปรายไปเมื่อสักสองเดือนที่แลว นะครับตอนที่เราคุยกันเรื่อง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ที่วาเกี่ยวกับเรื่องโครงการ
ตางๆ ในบึงบอระเพ็ดเรา นะครับ ที่เราจะทําเปนสถานที่ทองเที่ยว นะครับ 

 ทางฝายบริหารนะครับ นําโดยทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ ก็ไดกลาว
ไววาเรานาจะเสร็จมาสเตอรแพลนประมาณเดือนกันยายน นะครับถาผม
จําไมผิดวันนี ้ก็วันที่ 26 กันยายน แลว นะครับ ก็อยากจะฝาก
เรียนวาถายังไงถาเสร็จแลวยังไงพวกเราก็อยากจะขอมีสวนรวมในการ
ชวยกันดูและก็ชวยกันพิจารณาในสวนของมาสเตอรแพลนของ 
บึงบอระเพ็ดนะครับ ก็กราบเรียนทานประธานไวเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกฯ  
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  นะครับ สาํหรับเรื่องมาสเตอรแพลนบึงบอระเพ็ด ตอนนี้กองชาง 
นายก อบจ.นว.  ประสานกับกองพาณิชยแลว นะครับ คิดวาเสร็จในชวงประมาณ 

ตนเดือนแลวกจ็ะเขาคณะกรรมการบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีทานสมาชิกของ
เราเปนคณะกรรมการ จะรวมพจิารณาวามันเหมาะสม ไมเหมาะสม
อยางไร ทั้งที่ทําไปแลวและ ในอนาคต จะนําเขาที่ประชุมของเราอีก
ครั้งหนึง่ คณะกรรมการบึงบอระเพ็ด เพื่อดูรปูแบบวามันเหมาะสม
หรือไมเหมาะสม นะครับ ขอบคุณครบั  

 
นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็ตองขอบคุณทางฝายบริหารนะคะ ที่ไดรวมกันทํามาสเตอร 
ประธานสภา อบจ.นว. แพลนของบึงบอระเพ็ด ซึ่งทางสภาฯ นั้นไดรอคอยกันมาเปนชวงเวลา 

หนึ่งปนะคะที่ไดพูดคุย เพราะวามันเปนเรื่องใหญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่
สําคัญที่สุดคือสภา เดี๋ยวถาทางบริหารพรอมวันไหนเราอยากเชิญทาน
สมาชิกฯ  ไมอยากจะเชิญแคคณะกรรมการเพราะวาสมาชิกทุกทาน 
ก็มีสวนเกี่ยวของในเรื่องของภาพลักษณ แลวก็ในเรื่องของการบริหาร
และก็งบประมาณดวย นะคะ เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ ก็นาจะมาชวยดู
รวมกันเผื่อวาอยางนอยเราจะไดรูวาในขอสรุปของทางฝายบริหาร 
ไดนําเสนอสภาก็รับรูเรื่องไวดวยนะคะ เผื่อวาอะไรที่จะตองเสนอแนะ
หรื อแก ไขจะได ไปพรอมๆกัน เลย ก็ฝ ากทางสมาชิกฯ และ
คณะกรรมการบึงบอระเพ็ด ดวยนะคะ ตอนนี้ก็มีหลายทานซึ่ ง
ประกอบไปดวยทางสมาชิกฯ  และบุคคลภายนอก นะคะที่ เปน
กรรมการรวม อยางไรก็จะแจงใหทานสมาชิกสภาฯ  ทราบอีกรอบ
หนึ่งนะคะ ที่จะมาดูการนําเสนอมาสเตอรแพลนของบงึบอระเพ็ด ของ
เรานะคะ ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ เชิญทานชุติมาคะ 

 
นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - คะ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานรอง 
ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว  ประธานสภา  ทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  เพื่อนสมาชิกทุกทาน

    สืบเนื่องจากเรื่องแหลงทองเที่ยว นะคะ เมื่อวันจันทรที่ผานมาไดมี 
โอกาสไดเขาไปเยี่ยมชม  เขาเรียกวานวัตวิถี ซึ่งทางจังหวัดกับทาง
ทองเที่ยวนาจะเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนวัตวิถี นะคะ ก็ไดมี
โอกาสไดเขาไปที่ อําเภอแมเปน นะคะ เปนสะพานเลขแปด ซึ่งบาง
ทานอาจจะทราบแลวนะคะวา อันนั้นเปนสิ่งที่ชุมชนเขาไดดําเนินการทํา
เพื่อที่จะโปรโมท  อําเภอของตัวเอง หมูบานของตัวเอง แตสิ่งหนึ่งที่พอ
ไดเขาไป พอเขาไปเรารูสึกถึงวาการทองเที่ยวของนครสวรรค ที่มัน
อาจจะพัฒนาไดไมเทาที่ควรมันเกิดจากการสญัจรไปมา ก็คือเรื่องถนน
หนทางนะคะซึ่งรูสึกวาสะพานเลขแปดจะอยูที่บานพนาสวรรค อําเภอ
แมเปน ซึ่งถนนพังเยอะมาก คือขับรถไปไมรูจะหลบหลุมอยางไร เปน
เบาขนมครกแลวก็ไปปะๆ ปะทั่วเลยเวลาขับรถไปก็ตองชลอซึ่งถาเผื่อ
วาเปนนักทองเที่ยวตางจังหวัด มาก็จะรูสึกวามันลําบากเหลือเกินที่ 
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จะเขาไปเที่ยวซึ่งชุมชนเขาไดเริ่มมีการพัฒนาแลว เริ่มมีการที่ 
จะสงเสริมการทองเที่ยวของเขาแลว เพราะฉะนั้นเราเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถที่จะชวยเหลือในสวนนี้ไดวาถนน
นาจะเปนถนนของ อบจ. ดวย  นะคะก็ฝากกองชาง  ไปชวยดูแลนิด
หนึ่งนะคะวาถนนเสนนี้นี่ก็ระยะยาวพอสมควร หมู 11 พนาสวรรค 
นะคะ ก็เลยฝากกองชาง ในการที่ถาเผื่อวาชุมชนเขามีแหลงทองเที่ยว
ใดๆแลวก็ไปดูในการเดินทางคมนาคมใหเขาสักนิดหนึ่ง นะคะเพื่อที่จะ
สะดวกในการเดินทาง พวกนักทองเที่ยวก็จะไดเขาไปอยางสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น นะคะ ขอฝากทางทานนายกฯ ทางกองชางดวย ขอบคุณมากคะ 

 
นางจิตรา    หมีทอง   - คะ ก็เปนการเสนอแนะนะคะ และก็มปีญหาแบบนี้กบัหลายทองทีเ่ลย 
ประธานสภา อบจ.นว. ไดรับแจงจากทานสมาชิกฯ  มาก็ฝากฝายบริหารดวยนะคะ ในกรณีที่

มันเกิดปญหาก็คือทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตําบลคือ อบต. 
 บางทีเขาเห็นวาเปนโครงการของ อบจ. เขาก็ไมไดสนใจแลวก็ไมแจงเรา 

เราก็ไดทํา MOU รวมกับทองถิ่นคือเครื่องจักรเรา แตวาตองเปนรถของ 
อบต. ถา อบต.ไมรองขอมาก็ไมทํา อบต.เองก็มีความเขาใจวามันเปนถนน
ของ อบจ. จริง ๆ  แลว เราตองไปเปนผูดําเนินการเองทั้งหมดนะคะ ใชไหมคะ 
ยังไงก็ฝากทางปฏิบัติหนาที่นายกฯ ในกรณีที่เปนถนนของเราแตบางที อบต. 
ไมทําหนังสือมาเขาก็คงจะมีเหตุผลหลาย  ๆอยาง ยังไงก็ตองสงลงไปดูนิดหนึ่ง 
ฝากทานสมาชิกดวยนะคะ กรณีทางเขตลาดยาว หรือแมเปนตางๆ 
นะคะ ตามสถานที่ทองเที่ยวหรือไมใช ที่ไหนคะแมเปน แตวาสจ.
ลาดยาว เปนผูเสนอ ก็ไมเปนไรคะ เราเปนสมาชิกถือวาดูแลทั้งจังหวัดคะ 
ก็ชวยกันดูนะคะ ถาเปนกรณีแบบนี้ก็มาแจงทางปฏิบัติหนาที่นายกฯ จะ
ไดสงผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงลงไปดูเพื่อแกไขปญหาไดทันนะคะ เชิญทาน
สมบูรณ คะ 

 
นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิริ  - เรียน ทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 
ส.อบจ.นว. อําเภอชุมแสง   ผมนายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมแสง ผมอยากจะเรียนถามทาน
ประธานสภาฯ  ผานไปถึงทานผูบริหารคือทานปลัด ฯ รักษาการณ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค นี้  เนื่องจากวา
ระเบียบที่ใหทางทองถิ่นวาถนนจะตองฟกดวยวา 6 เมตร ถึงจะทําได 
ผมคิดวาหลายจังหวัด ที่ไมไดฟกแบบนี้ นะครับ ถาหากวาเรากําหนด
ถนนที่ 6 เมตร  มันจะนอยมากเลยทองถิ่นที่กันดารไมสามารถ
ดําเนินการได ถาหากวาลดระเบียบอันนี้เหลือสัก  4 เมตร ผมวาการ
พัฒนาในทองถิ่นจะดีขึ้น ถา 6 เมตร ถนนนี่เขาหมูบานเชื่อมตอ
ระหวางตําบลตอตําบลจะนอยมากเลย ผมอยากจะใหเกิดประโยชน
สูงสุดคือลดไดไหมวาให เหลือสัก 4 เมตร นะครับ ก็ เรียนทาน
ประธานสภาฯ ผานไปถึงทานนายกฯ  นะครับวาระเบียบนี้สามารถที่
จะแกไขไดไหมครับ ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็เปนคําถามที่เราไดถามกันมาโดยตลอดนะคะ แลวก็จําไดวา 
ประธานสภา อบจ.นว. ทางสภาฯ ก็เคยไดใหทางฝายบริหารไดตอบแลวเพราะวามันเปนเรื่อง

ของระเบียบ แตระเบียบจริงๆแลวเขียนอยางไรนั้น เดี๋ยวใหทางฝาย
บริหารไดตอบเรานะคะ วาทําไมถึงตองมาเปน 6 เมตร  ทําไม อบต.
ถึงไดเปน 3 เมตร 4 เมตร ไดนะคะ คะเชิญคะ คําถามเดียวกันไหมคะ
จะไดตอบทีเดียว เชิญคะ ทานธงชัย 

 
ด.ต.ธงชัย  วจีสัจจะ   - เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ครับผมดาบตํารวจธงชัย วจีสัจจะ 
ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองฯ ครับ เมื่อวานนี้

ชอง 8 ไปทําขาวถนน แลวก็บอกวาที่หมู 12 เขตติดตอไปจังหวัด
อุทัยธานี ได ชอง 8 ไปทําขาว ปรากฏวาทานนายกฯ และทาน
ผูใหญบาน นายก อบต.ก็ไป แลวผมก็ชี้แจงแลววามันเปนงบประมาณ
ถนนเสนนี้เปนของทางหลวงชนบท สุดทายชาวบานก็ไมรูเขาก็แจงมา
ที่ผมวา สจ. สิบกวาปแลวทําไมไมทําสักที ยิ่งกวาขนมครก บังเอิญเขา
จะไปอีกสองสายผมบอกไมตองเอาแคตรงนี้กอน ชอง 8  รูสึกวาเมื่อ
เชาที่ออกขาวผมบอกวาจะไปอีกสองสาย สองสายเดี๋ยวผมรับเรื่องเอง
คืออยูที่หมู 4 มา หมู 8  นครสวรรคตก  แลวก็หมู 1 ทับชุมพล  
มาหมู 8 นครสวรรคตก เชนเดียวกันสองเสนนี้เละเหมือนกัน เพราะก็
บอกนักขาววาไมตองไปแลว ผมรับรองวาผมจะทําเรื่องขึ้นมาและก็ให
ประชาชนพี่นองทําหนังสือรองเรียนถึงทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค  ผานผมมาและผมจะทําเรื่องขึ้นมา ตอนนี้เขา
รับปากแลววาจะไมรองเรียนถึงขั้นออกสื่อ ออกทีวี โดยจะผานผม 
ผมก็อยากจะกราบเรยีนทานประธานฯ และทานผูปฏิบัติหนาที่นายกฯ 
ดวยครับใหทราบวา เดี๋ยวผมจะนําหนังสือมาใหไวๆนี้ ครับ ขอบคุณ
มากครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ขออนุญาตเรียนถามมันเปนถนนถายโอนของเราใชไหมคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 

ด.ต.ธงชยั  วจีสัจจะ   - ของเราเลยครับ เปนเสนที่ตั้งแต สจ.ทําเลยครับ ตั้งแตหลายปแลวครับ 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค มันเปนคลอง รถขบัผานไมได เดี๋ยวผมนํารายละเอียดมาใหทาน

ประธานอีกที ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - เดี๋ยวไงฝากทางหัวหนาฝาย ไมทราบวาเสนที่ผานขอบัญญตัิไปรึเปลา 

ประธานสภา อบจ.นว. ใชเสนนี้ไหมที่โดนรองเรียน หัวหนาฝายจําไดไหมคะที่ผานขอบัญญัติ

ปงบประมาณ  2562  
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นายปโยรส  ปุญญฤทธิ์ - ก็ของเราผานไปหลายเสนนะครับ ก็นาจะเปนทบัชุมพล วังไผนะครบั 

หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ ของเรามีงานซอมอยูแลวครับ เราตั้งงบประมาณไว ชวงไหนก็ตองไป

สํารวจอกีทีวาเขารองเรียนชวงไหน ถาเราไปซอมไดเรากจ็ะไป

ดําเนินการให แตถาชวงไหนเปนชวงที่เราไปจางเหมาไวหรือทําเปน

โครงการไวเรากจ็ะเรงรัดดําเนินการใหครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็ในเรื่องของทานธงชัย ไดสอบถามมา ก็มีความชัดเจนขึ้นนะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. ยังไงกองชางก็ตองดําเนินการตอ เชิญคะ ทานธงชัย มีอะไรเพิ่มไหมคะ

คะ เหลืออีกขอหนึง่นะคะ ของทานสมบูรณ คะ ในกรณีเรื่องระเบียบ 

เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกฯคะ เรือ่งของขนาดถนนทําไมตองเปน 6 เมตร คะ 

 

นายปโยรส  ปุญญฤทธิ์ - ขออนุญาตอยางนี้นะครับ ก็ของเราเขาขายถนนทางหลวงชนบท 

หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ ครับเราก็ถือปฏิบัติตาม พรบ.ทางหลวงชนบท นะครบั ก็ซึง่เขากําหนด

ไววาผิวจราจรตองไมนอยกวา 6 เมตร  นาจะอยูในข้ันสามหรือชั้นหา

ไมแนใจนะครับ แตเราถือปฏิบัตอิยางนี้มาเกือบตลอดครับ เพราะวา

ถาเปนถนนที่มลีักษณะผิวจราจรแคบ มันก็เปนลักษณะของถนนที่ไม

เกินศักยภาพก็เชื่อมตอระหวางหมูบาน ครบัผม 

 

นางจิตรา  หมทีอง - อยางนี้แลวกันเดี๋ยวเอาระเบียบหรือวาหนังสืออางอิงเกี่ยวกับที่มาที่ไป 

ประธานสภา อบจ.นว. ของขนาด มันจะมีอํานาจหนาที่วันที่ 13 สิงหาคม ดวยนะคะ

เพราะวาเขาใหเราทําการเชื่อมตอ เพราะฉะนั้นมันจะเขาในขายอะไร 

ก็ตองมาตอบใหทานสมาชิกเขาทราบ ในกรณีเสนทางเล็กกจ็ริงแตเขา

สามารถเชื่อมตอกรณีแบบนี้วาเราสามารถดําเนินการไดหรือไมมันก ็

จะมหีลายๆ กรณีแตกตางกันไป เพราะฉะนั้นเราตองเอาระเบียบเอา

มาตอบทานสมาชิกฯ ใหชัดเจนนะคะวาอะไรทําไดบาง ทําไมไดบาง

เพราะฉะนั้นทานสมาชิกก็เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน จะไดตอบ

ที่ถูก ไปตอบเขาแบบไมมหีลกัการ เขายอนกลบัมา กรณทีี่เขาอาจจะ

ไปเห็นที่อื่นดําเนินการ อะไรตางๆ มันกจ็ะไมชัดเจน ยงัไงกฝ็ากทาง

กองชาง ทางฝายบริหารดวยคะ เชิญคะ 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ขออนุญาต ของเรานี่ยึดถือทางพรบ. ทางหลวง ในการแกกฎหมาย 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ตองเขาสภา สภาใหญเลยนะครบั เพราะเปน พรบ. ในการแกนี่ทาง 

นายก อบจ.นว. ทองถิ่นคงไมมอีํานาจทีจ่ะไปแกไข คนที่จะแกไขคือแขวงทางหลวง

ชนบท ที่จะตองนําเรื่องเสนอถาเขาจะลดขนาด จาก 6 เมตร เปน 4 

เมตร ตองไปทางแขวงทางหลวงชนบท เพราะกฎหมายมันอยูทาง

กระทรวงคมนาคม แขวงการทาง เดี๋ยวใหทานรองปลัดฯ อยูกองชาง

มากอน 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เดี๋ยวกรณีแบบนี้คือเรายึดระเบียบของทางหลวงชนบท ถูกตองไหมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.   เราตองอธิบายใหทานสมาชิกทราบ เชิญคะ 

 

นายพงศพล  แสนนอก   - เรียน ทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. และทานสมาชิกทุกทาน ครับ คือในประเด็นของเรื่องถนนมันเกี่ยวของ

กับการกระจายอํานาจ คืออํานาจตั้งแต พรบ.กระจายอํานาจ 

ที่กําหนดให ในตัวประกาศของกระจายอํานาจใหยึดทางหลวงวา อบจ. 

มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด การกอสรางเสนทางตองเปนทางเชื่อม 

ซึ่งประกาศไวและเปนงานที่เกินศักยภาพของทองถิ่น เพราะฉะนั้น

ถนนในพื้นที่ที่มีขนาด 4 เมตร ถือวาไมใชวิศวกรรม อยางที่ทาน

หัวหนาฝายตอบ ก็คือเราใชหลักการของทางหลวงทองถิ่น ตามพรบ.

ทางหลวงทองถิ่น ที่นี้ถาเราจะไปทํามันก็ละเมิดอํานาจปจจุบันนี้เขา

กําลังแกอยูป 62 ที่พรบ. จะออกเกี่ยวกับการกระจายอํานาจเรื่อง

บทบาทภาระกิจใครทําไดทําไมได ตัวนี้กําลังแกอยู ที่นี้ศูนยรวมของ

การแกไขปญหามันจึงโดนกําหนดดวยกฎหมาย ถาเราไปทํา 4 เมตร 

เราโดนเรื่องอํานาจหนาที่กอนประเด็นที่หนึ่ง ถาไปบอกวาเกิน

ศักยภาพก็ตองไปดูอีกวาตัวที่เกินศักยภาพอยูในขอบเขตของใคร 

ปจจุบันนี้สวนใหญนะครับ เราพยายามสนองความตองการของสมาชิกฯ

โดยใชเสนทางเชื่อมตอที่หัวหนาฝายทําใหก็คือ เสนทางที่ เปนทาง

เชื่อมตอระหวางอปทนี้ ถึงอปท นี้ ซึ่งเปนสายทางหลักเมื่อเปนสายทาง

หลักแลว ตามหลักวิศวกรรมแลวจะกําหนดพื้นผิวจราจรไมต่ํากวา 6 เมตร 

แตจะมีขอยกเวนเฉพาะทางที่ผานชุมชน หมูบาน สามารถยกเวนได  

ผานชุมชนก็คือเขตขอจํากัดเพราะวาเราไมมีอํานาจในการเวียนคืน  

เพราะฉะนั้นขอยกเวนตรงนี้จะเขียนไวให ถาไปดูอยูในพรบ.วาดวยทางหลวง 

นะครับเพราะฉะนั้นเสนทางที่เชื่อมที่เปนทางสาธารณะของเราถาประกาศ 
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เปน 15 เมตร แตจะไปประกาศในเขตชุมชนไมไดเพราะเราเกิดทีหลังตรงนี้

มันจะมีผลกระทบกับชาวบานถึงอนุญาตใหไดวาต่ํากวา 4 เมตร ไดแตตอง

เปนทางที่เชื่อมชุมชน เวลาเขียนโครงการทานสังเกตนะครับ โครงการใน

ขอบัญญัติของเราจะเปนทางหลวงเชื่อมระหวางตําบลหรืออําเภอเทานั้น 

นะครับเพราะตัวนี้เปนประเด็นที่ถูกเรียกเงินคืน ละเมิดตามกฎหมาย มัน

รับผิดชอบตั้งแตตัวสภาเอง เสนอญัตติเอง และเจาหนาที่ที่ปฏิบัตินะครับ 

แตผมเชื่อวาสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไดก็คือ กฎหมายตัวหลักที่พยายามแกไข 

วาตอไปนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําอะไรทุกเรื่องไดแตภายใต

การวินิจฉัยของฝายกํากับดูแลอีกทีหนึ่ง ซึ่งกฎหมายใหมที่จะเปด

ตอนยกรางในปจจุบันนี้นะครับ ตรงนี้เปนปญหาทุกจังหวัด เพราะเขา

พยายามจะให อบจ.ทํางานขนาดใหญ เพราะสายทางหลักที่เรามีอยูนะครับ 

เดี๋ยวตองมานั่งวิเคราะหกับทางหัวหนาฝายกอนวา แลวจะเอาขอมูลมา

นําเสนอวาปญหาของเราการบํารุงรักษาตอเสนทางกับการรื ้อผ ิว

ปจจุบันเราทําไดเทาไหรตามงบประมาณที่จัดสรร พอเราไปทํา

นอกเขตอํานาจมันจะโดนเปนพวงเพราะมันมีหลายจังหวัดโดน

มาแลวก็นําเรียนที่ประชุมทราบนะครับ ขอกฎหมายมีครับเดี๋ยว

จะทํารายละเอียดให ครับขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทางทานสมาชิกเองก็ทราบอยูนะคะ ในเรื่องของระเบียบ 

ประธานสภา อบจ.นว. ขอกฎหมาย มันมีกฎหมาย ภารกิจ ระหวาง อปท.ดวยกัน นะคะ

มันเปนการซ้ําซอน ก็เลยยึดระเบียบของวันที่ 13 สิงหาคม  

ให อบจ.ไปทําเรื ่องใหญ ให อบต.ไปทําเรื ่องที่อยูภายในตําบล 

ระหวาง อบจ. เทศบาล อบต. ก็เลยตองแยกภารกิจออกไปนะคะ

นี่คือเสริมทางทานรองปลัดฯ ที่ตอบ และทางอบจ.ก็ยึดระเบียบ

ของทางหลวงชนบทซึ่ง เปนกฎหมายหลักที ่เราจะตองมายึดวา 

เพราะกฎหมายของระเบียบทองถิ่นทางหลวงชนบทเขาจะมีชั้นอยู

ตองใชวิศวกร มีชั้นอยูอันนี้คือรายละเอียดทราบวาทานสมาชิก

ทราบ แตที่นี้ทานสมาชิกก็อยากที่จะใหอนาคต ตอไปเรามีปญหา

แบบนี้ก็มานําเสนอวาผานสภาไปแลว คือตอนนี้หลายที่นะคะตัว

ดิฉันเองไดไปเปนกรรมการอยูสมาคม ทางสมาคมก็ทําหนังสือ

เรื่องนี้อยูและก็ไดเสนอเขาไป ตอนนี้ทางกระทรวงเองหรือทาง

กรมเองก็ไดขอเสนอแก ไมวาเรื ่องประเพณี ไมวาในเรื ่องของ

ภารกิจตางๆ ทําใหชัดเจนขึ้นมิฉะนั้นแลวเราก็จะโดนทวงติงเราก็ 
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จะทําไป จริงๆแลวภารกิจของเราเขียนไวตั้ง 100 กวาขอแตพอ

เรามาทําจริงๆ แลวเราก็ถูกทวงวาไมใชภารกิจก็เลยหาขอสรุป

ไมไดก็รอนิดหนึ่งนะคะทานสจ. ตอนนี้กฎหมายหลักกําลังคุยกัน

อยางเขมขนมาก เพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้ทางสมาคมไดทํา

หนังสือและก็ไดชี้แจงเขาไป ไดใหขอมูลเปนที่เรียบรอยแลวอยู

ที่วาตอนนี้เขาจะแบงภารกิจอยางไรใหชัดขึ้นเพื่อที่จะปองกันใน

หลายๆ เรื่อง  เรื่องระเบียบ เรื่องการทวงติงจากผูตรวจสอบของ 

เราซึ่งมีหลายสวนนะคะ วาในการรองเรียนก็ดี ในเรื่องภารกิจก็ดี

เพราะฉะนั้นทางสภาก็มีสิทธิที่จะเสนออยางเชน ทานสจ.สมบูรณ

ไดพูดมานะคะ อันนี้เรื ่องระเบียบ เราก็มาคุยกันวาที่มามันเปน

อยางไร ตอไปในอนาคตสภาพบานเรา ประชาชนของเรา  

ในทองถิ่นของเรามันมีปญหา ถาเราไปทําถนนใหญอยางเดียวทาง

อบต.เอง เทศบาล เอง งบประมาณที่จะไปทําเชื่อมเสนยาวๆเลย 

ก็จะไมมีงบประมาณ เพราะเขาก็ตองดูแลพื้นที่บางทีตําบลหนึ่งมี

11 – 16 หมูบาน งบประมาณที่จะไปดําเนินการในเรื่องถนน

เชื่อมโยงระหวางภายในตําบลก็เชนกัน เขาก็สามารถทําไดนอย

มาก สิ่งนี้ก็เปนสิ่งที่ดีนะคะ ทางสภาเราเองเราก็จะบันทึกไวเราก็

นําเสนอใหกับสมาคมตอนนี้ทุกอบจ. คะ ทําเรื ่องนี้แลวก็หลายๆ

เรื ่อง ที ่มีปญหาประเด็นทุกเรื ่องนะคะ เพื ่อที ่จะนําเสนอทาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทางกรมก็ทําสรุปเรื่องเพื่อที่จะให 

ทุกเรื่องที่เปนปญหาก็เอามานั่งคุยแลวเอามาแกในกฎหมายใหมัน

ถูกตองคะ  มีสมาชิกทานอื ่นมีอะไรอีกไหมคะเชิญทานปฏิบ ัติ

หนาที่นายกฯคะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย  - ขอฝากทานประธาน ในฐานะที่เปนคณะกรรมการของสมาคม 

ปลัดอบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  อบจ.แหงประเทศไทย เรื่องการรางประมวลกฎหมายในอํานาจ 

นายก อบจ.นว. หนาที่ของทองถิ่นเรา ไมวาจะเปนเทศบาล อบจ. อบต.โดยเฉพาะ 

อบจ.ผมไปฟงมาหลายเวทีแลวก็ไมตางจากกฎหมายตัวเดิมคือ 

อบจ.ทําขนาดใหญ ทําไดเกินศักยภาพ ไมซ้ําซอน ภาพรวมของ

จังหวัด ตอนนี้มันมีเงื่อนไขที่วาถาไมกําหนดมาวาขนาดใหญมันมี

หลักเกณฑอะไร ภาพรวมของจังหวัดอยางไร ไมเกินศักยภาพของ

ทองถิ่นอื่นมีเกณฑอยางไร ถากรมไมกําหนดมาตรงนี้นะครับผมวา

มันก็เหมือนเดิมกฎหมายออกมาก็เหมือนตัวเดิม คือเรามาวินิจฉัย 
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กันเอง เราเปนหนวยรับตรวจ เราวินิจฉัยแบบนี้วาใชแตทางหนวย

ตรวจเรามองอีกมุมหนึ่ง ไมใชมันตองอยางนี้ เพราะแตละภาคคน

ที่ตรวจเรา ผมไปคุยทางกลุมภาคเหนือจะออนขอ มองประโยชน

สวนรวมของประชาชนเปนหลัก แตภาคกลางเราระเบียบอยาง

เดียวเลย ที่โดนโดนวินิจฉัยระเบียบอยางเดียว สองมาตรฐาน 

ทางเหนือยืดหยุนกันมาก เขาไมโดนแตเราทําไมโดน อันนี้มันเปน

เรื่องที่เขาก็พยายามคุยกันนะครับ ทั้งหนวยรับตรวจ ทั้ง อปท  

เรา แตเขาก็ออกมาแลวคือวาบัญญัติ 7 ประการ ของหนวยตรวจ

เราตอนนี้จะเปนแอพพลิเคชั่นเลยวา หนึ่งเช็คเลยอํานาจหนาที่ 

เขาขอไหน ระเบียบไหน ติ๊กหมดเลย คุณตองเขา 7 ขอ ถึงจะทํา

ไดถาขาดขอใดขอหนึ่งผิดระเบียบครับ ผมบอกไดเลยมันจะลงลึก

ขนาดนี้ตอนนี้ทําแลว ทานรองดุษฎี ทําแอพพลิเคชั่นนี้แลวสงให

ทองถิ่นทําเช็คลิสกันเลยทั้งผู ตรวจและผูรับตรวจตรงกันไหมถา

ตรงคุณทําถูกตอง ถาไมตรงไมตองทํา ไมครบ 7 ขอ ไมตองทําอัน

นี้เปนขอมูลใหมที่รองดุษฎี พูดให อบจ. ฟง เปนเรื่องที่ผมวาทาน

เหนื่อย ทานทํางานเพื่อประชาชนแตคนตรวจตรวจตามระเบียบ

ขอกฎหมาย มีระ เบ ียบรองร ับไหม อํานาจหนาที ่ให แตไม มี

ระเบียบรองรับก็ทําไมไดอันนี้เปนปญหาหลักมากๆ ผมวาสมาคม

ของอบจ.อปท.ของเราทั้งหมด ไมรวมตัวกันนะครับ อัดตรงนี้

แรงๆ มันก็กล ับไปเหมือนเดิมและกฎหมายเปนลักษณะที ่ว า

จะตองกลับไปรวมศูนยอยางเกาดวย ไมเปนการกระจายอํานาจ

ซึ่งทางสมาคมก็ไดยื่นหนังสือไปแลวนะครับ ในการที่จะแกไขวา

มันตองกระจายอํานาจนะ กลับไปรวมศูนยเหมือนเดิมผมมองวา

มันไมใช มันไมใชร ูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นก็ฝากทาน

ประธานดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะก็เปนเรื่องของกฎหมายหลักและประมวลดวยอยางที่ 

ประธานสภา อบจ.นว.   ปฏิบัติหนาที่นายกกลาวเปนเรื่องจริงทั้งหมด ทางสามสมาคม 

ตอนนี้ สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด สันนิบาต สมาคม

องคการบริหาร สวนตําบล เราไมไดรวบรวมประเด็นปญหาที่เรา

ไดเจอมนเรื่องของการตรวจสอบก็ดี ในเรื่องของภารกิจก็ดี ใน

เรื่องของรายไดอีกหลายๆเรื่องนะคะ ที่เราตอสูกันอยูเพราะฉะนั้น

ตอนนี้มันก็จะมีกฏหมายซึ่งเสนออยูทั้งสามสมาคมที่ทํากฎหมาย 
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ขัดแยงกับทางมหาดไทย มหาดไทยทําออกมาก็เหมือนเดิมหมด

และก็ยังวังวนอยู นะคะและก็คอนขางที ่จะยึดอํานาจอื ่น จะไม

กระจายอาํนาจดวย ทางเราก็ตอสูอยู ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยูทางผูใหญที่

กําลังคุยกันอยู ทางสมาคมทั้งสามสมาคมก็จับมือกันก็สู กันอยูนะ

คะ เพราะฉะนั้นประมวลเปนเรื่องที่สําคัญมากและก็มีการพูดคุย

กันหลายรอบ ยังไงก็สิ ่งที ่ทานไดพูดมาทั ้งหมด เราก็รับขอมูล

เหมือนกับทุกจังหวัด เราก็ทําเปนขอเสนอแนะแลวก็ขอโตแยง

กลับไปอยางที่ทานปลัดไดเสนอมาแลวทานปลัดไดทําหนังสือดวย

นะคะที่ยื่นไปทางสมาคมและก็ทางคณะกรรมการก็ไดชื่นชมและมี 

การตอบรับเอาของเราไปพูดใหจังหวัดอื ่นฟงวากรณีแบบนี้ซึ ่ง

จังหวัดอื ่นไมกลาทําหนังสือ แตของเราเราทําเปนลายลักษณ

อักษรกรณีที ่เราประสบปญหาอะไรบางคือความชัดเจน สิ ่งที่

สมาคมไดทําตอนนี้นะคะก็ดําเนินการเรื่องของกฎหมายหลัก ทั้ง

ประมวลกฎหมายเราก็พยายามแลก็จับมือกันสามสมาคม แตวา

ผลจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับทางเบื้องบนนะคะวาสวนที่เกี่ยวของ

ทุกสวนเขาจะเอาฉบับไหนระหวางของเรากับของเขาอันนี้คือสิ่งที่

เราหวงและกังวลมากคะ ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะถาไมมีขอปด

การประชุม องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ 

สม ัยที ่ 4  ประจําป 2561 วันที ่ 26 กันยายน 2561 ค ะ 

ขอบคุณคะ 

 

ปดประชุม    เวลา 12.15 น. 




